



นักธุรกิจร้อง ป.ป.ช.สอบทางหลวงพิษณุโลก เหมินเสียงค้านย้ายจุดสร้างอุโมงค์หน้าโรงเรียนชาย

พิษณุโลก - ตัวแทนนักธุรกิจชาวเมืองสองแควและต่างถิ่นร้อง ป.ป.ช.สอบ ผอ.สำนักงานทางหลวง-ผอ.แขวงทางที่ 1 พิษณุโลก เปลี่ยนจุดอุโมงค์กลับรถหน้าโรงเรียนชายไม่ฟังเสียงคนค้าน ขณะที่แขวง ทล.ไม่สนมติหน้าเปิดประมูล

นายวีระเมธ ชามพูนท อดีตประธานสภาจังหวัดพิษณุโลก น้องชายนายสุชน ชามพูนท อดีต ส.ส.พิษณุโลก หลายสมัย พร้อมนายเจริญ เฉลิมวิสุตมกุล นายวีระพล เตชะประสิทธิ์ และนางสาวโสภณา วชิรพงษ์ นักธุรกิจชาวพิษณุโลก ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ เพื่อขอให้ตรวจสอบ นาย นรินทร์ ศรีสมพันธ์ ผอ.ทางหลวงที่ 5 พิษณุโลก และว่าที่ร้อยตรี อวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผอ.แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กรณีเปลี่ยนแปลงแบบย้ายจุดก่อสร้างอุโมงค์กลับรถหน้าโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (พ.พ.) โดยไม่รับฟังเสียงจากนักเรียน ประชาชน และนักธุรกิจที่เข้าชื่อคัดค้านกว่า 400 คน ทั้งที่มีการออกแบบการก่อสร้างและประชาสัมพันธ์โบราณรูปแบบโครงการดังกล่าวออกไปอย่างกว้างขวาง

นายวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า รับเรื่องร้องเรียนแล้ว ก็จะมีการตรวจคำร้องก่อนว่ามีรายละเอียดชัดเจนเพียงพอที่

จะแสวงหาข้อเท็จจริง ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเบื้องต้นการกล่าวหาว่ามีมูลหรือไม่อย่างไร รายละเอียดข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร จึงจะพิจารณาดำเนินการต่อ

อย่างไรก็ตาม วานนี้ (19 พ.ค.) จะมีการเปิดประมูลงานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดทางหลวงหมายเลข 126 ตอนควบคุม 0101 ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ กม.1+070 ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก โดยงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จำนวน 34,703,000 บาท

แม้ภาคธุรกิจ-นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม (พ.พ.) ไม่เห็นด้วยเพราะกระทบต่อทิศทางการพัฒนาเมืองในอนาคต-การสัญจรของเด็กโรงเรียนชาย และเห็นว่าควรสร้างอุโมงค์ลอดที่ กม.0+800 เพราะสามารถชี้รถจักรยานยนต์ออกจากโรงเรียนหยุดข้ามถนนไปอีกฝั่งได้ทันที ขณะที่ เมื่อ 8 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ตัวแทนนักธุรกิจ ประชาชน และนักเรียนพิษณุโลกพิทยาคมได้เข้าชื้อกันกว่า 400 คนยื่นต่อศาลปกครองพิษณุโลก ฟ้องร้องนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก, กรมทางหลวง และแขวงทางหลวงพิษณุโลก.